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รายงานการประชุม 

เร่ือง  การประชุมประจ าสัปดาห์  สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช 
เมื่อวันพุธที่ ๓ ส.ค. ๕๙ (ครั้งที่ ๔ ปีที่ ๓๒)   

ณ ห้องประชุมร้านอาหารคันทรีโฮม 
.......................... 

 
ผู้มาประชุม   ๑. นย.เพชรฤทัย  อกนิษฐ ์  ประธาน 

     ๒. อผภ.ยุทธกิจ  มานะจิตต ์
     ๓. ผชภ.เอกพจน์  ทิพย์มงคล 
     ๔. อน.ร.ต.พิชัย  ชูสุวรรณ 
     ๕. อน.พรไชย  ศรีไสย 
     ๖. อน.สันติศักดิ์  มิ่งขวัญ 
     ๗. อน.ผดุง  บุญรักษ์ 
     ๘. อน.ประกฤษฎิ์  ทองอ้ิว  
     ๙. อน.เสนอ  ผันแปรจิตร 
     ๑๐. รทร.ประไพ  มีเสน 
     ๑๑. รทร.สุรศักดิ์  แสงศิวะฤทธิ์ 
     ๑๒. รทร.ร.ต.รัตน์  เกลี้ยงแก้ว 
ผู้เข้าร่วมประชุม                             - คุณสีฟ้า สว่างเย็น      ผู้บรรยายพิเศษ 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๙.๓๐ น. 
๑. ประธานกล่าวเปิดประชุม  
 ๑.๑ เชิญท่านผู้บรรยายพิเศษมาสนเทศอาชีพในวาระที่ ๒ 
 ๑.๒ เชิญ รทร.ร.ต.รัตน์ เกลี้ยงแก้ว ท าหน้าที่ปฏิคม  
๒. วาระการประชุม 
 ๒.๑ วาระที่ ๑ ประธานแจ้งข่าว 
           ๒.๑.๑ ก าหนดพิธีถวายราชสักการะราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช  ณ สวนศรีธรรมาโศกราช อ.เมือง      
จ.นครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ ๖ ส.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทั้งนี้เพื่อเป็นการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อมวลสมาชิก
ภายในสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ในการใช้พระนามของพระองค์ท่าน และเป็นสิริมงคลกับสโมสร จึงแจ้งมาเพื่อเข้า
ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  

      ๒.๑.๒ ในที่ประชุมได้รับทราบในการท าหน้าที่ของปฏิคม คือ หาก รทร.ประไพ มีเสน มีภารกิจจ าเป็น ไม่สามารถ
มาปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุมได้ ให้ อน.ผดุง บุญรักษ์ ท าหน้าที่แทน  
  ๒.๒ วาระที่ ๒ สนเทศอาชีพ โดย คุณสีฟ้า สว่างเย็น  

        ๒.๒.๑ สนเทศเร่ือง “การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล” สรุปสาระส าคัญดังนี้ 
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 - การวางแผนทางการเงินเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมและน าชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน 

ซึ่งควรเร่ิมจากการปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่วัยเด็กเพื่อบ่มเพาะวินัยทางการเงินไว้ก่อน เมื่อ
เข้าสู่วัยท างานก็จ าเป็นต้องรู้วิธีการวางแผนการจัดสรรรายได้ให้เพียงพอ กับ  การออมเงินตามเป้าหมายและรายจ่ายต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เมื่อมีครอบครัวก็จ าเป็นต้องดูแลทั้งตนเองและคนในครอบครัว ท าให้ความรับผิดชอบและภาระทางการเงินยิ่ง
เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้การวางแผนทางการเงินมีความส าคัญมากขึ้น แม้กระทั่งเมื่อเกษียณอายุ ก็ยังต้องวางแผนทางการเงินเพราะ
เป็นวัยที่มีรายได้ลดลง       แต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ยังคงอยู่ หรืออาจสูงขึ้นในบางหมวด เช่น การรักษาพยาบาล ซึ่งหากไม่มีการ
วางแผนที่ดี    ก็อาจเกิดปัญหาได้ 

        -  ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน เช่น ประเมินฐานะการเงิน, ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน, จัดท าแผนทางการ
เงิน, ด าเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด, ตรวจสอบและปรับแผนตามสถานการณ์  

        -  เคล็ดลับเพื่อความมั่นคงทางการเงิน ควรวางแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายรับ โดยพิจารณาว่า
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นมีอะไรบ้าง แล้วกันรายรับส่วนหน่ึงไว้ส าหรับเงินออมและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นก่อน หากพบว่ารายรับไม่เพียงพอ
ก็ควรหาทางลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายได้ 

        - ควรเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอน เช่น มีเงินออมเผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉินที่ครอบคลุมรายจ่ายประจ า
อย่างน้อย ๖ เดือน, ตรวจสอบสวัสดิการและประกันสุขภาพที่มีอยู่ว่าครอบคลุมแค่ไหน, พิจารณาเร่ืองความไม่แน่นอนของ
รายได้ในอนาคต ก่อนตัดสินใจกู้ยืมเงินทุกครั้ง, อาจหาแหล่งรายได้เสริมหรือน าสินทรัพย์ที่มีไปลงทุนให้งอกเงยขึ้น 

        - การวางแผนเงินภาษี คือ การเตรียมการเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน และประหยัด  โดยน าสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ทางภาษีที่กฎหมายให้มา ไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจ าปี 

        - หุ้น, กองทุนรวม  หุ้นไม่ใช่การฝากเงิน, กองทุนรวม คือการที่มีใครซักคนบอกว่า “เห้ยยย เอาเงินมา
รวมกัน เดี๋ยวผมบริหารการลงทุนให้เอง” กองทุนรวมจะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูว่าจะเอาเงินไปลงทุนอย่างไรดี ตามนโยบาย
กองทุน กองทุนเองก็มีหลายประเภทอยู่ที่นโยบาย เราก็ต้องเลือกตามนโยบายว่าอันไหนเหมาะสมกับเรา 

๒.๒.๒ ประธาน เชิญ ผชภ.เอกพจน์ ทิพย์มงคล มอบของที่ระลึกให้กับผู้บรรยายพิเศษ  
๒.๒.๓ ประธาน เชิญ อน.พรไชย ศรีไสย กล่าวขอบคุณผู้บรรยายพิเศษ 

๒.๓ วาระที่ ๓ เลขาแจ้งข่าว 
               ๒.๓.๑ รวบรวมสาระส าคัญจากข่าวสารทางไลน์กลุ่ม ห้วงปลายเดือน ก.ค. ๕๙ ที่ผ่านมา  
      - สารสโมสรฯฉบับต่อไปที่จะตัดออก คือเน้ือหาในหน้า ๓, ๔ และหน้า ๘,๙  

    - สารสโมสรฯฉบับต่อไปจะเพิ่มวาระสนเทศโรตารี 
      - สารสโมสรฯฉบับต่อไปจะเพิ่มคะแนนการประชุม 

    - กิจกรรมเดือนถัดไป 
      - นายก, เลขา แจ้งเตือน 
      - สรรหาสาระ, สนเทศอาชีพที่ควรรู้  
       ๒.๓.๒ ตามที่ อน.ประกฤษฎิ์ ทองอ้ิว ขอให้เผยแพร่บันทึกการประชุมบอร์ดคร้ังหลังสุด  (เมื่อ ๑๓ ก.ค.๕๙) โดย
ให้ออกทันการประชุมบอร์ดคร้ังต่อไปนั้น เลขานุการสโมสรจะเอาบันทึกการประชุมบอร์ดคร้ังดังกล่าวมาแจกจ่ายในที่
ประชุมบอร์ด ในวันพุธที่ ๒ ของเดือน คือวันพุธที่ ๑๐ ส.ค.๕๙ และจะแจกจ่ายในที่ประชุมปกติประจ าสัปดาห์ในวันเดียวกัน
ด้วย 
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๒.๔ วาระที่ ๔ อ่ืนๆ 
        ๒.๔.๑ นย.เพชรฤทัย อกนิษฐ์ ชี้แจงการรายงานต่างๆ ใน My Rotary เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ    

การบ าเพ็ญประโยชน์ในโครงการติดตั้งเคร่ืองกรองน้ าแก่โรงเรียน, การรายงานต่างๆ ถึง ผวภ.การจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการ
กุศล, การประชาสัมพันธ์สโมสร  

 ๒.๔.๒ ผชภ.เอกพจน์ ทิพย์มงคล ชี้แจงดังนี ้
         - โดยต าแหน่ง ผชภ. ซึ่งไปร่วมประชุมกับสโมสรโรตารีทุ่งสง ติดตามเร่ืองค่า RI,   

ค่าบ ารุงภาค, การประชุมมูลนิธิ, ผู้ฝึกอบรมสโมสร ใน ๒๐ ส.ค.๕๙, การลงคะแนนการประชุม, การวางแผนการท างานของ
ประธานฝ่าย  
          - ในสโมสรทราบว่าท่านที่ไปประชุมมูลนิธิ, ผู้ฝึกอบรมสโมสร ใน ๒๐ ส.ค. ๕๙  คือ นย.เพชรฤทัย 
อกนิษฐ์, อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์, อน.ประกฤษฎิ์ ทองอ้ิว, อน.จ าเริญ กลับวงศา และ รทร.เทพกัลยา เหมทานนท์ 

 ๒.๔.๓ รทร.สุรศักดิ์ แสงศิวะฤทธิ์ ชี้แจงดังนี ้
          - ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติไปร่วมวันเปิดร้านอาหารใหม่เมื่อ ๒๘ ก.ค.๕๙  
          - การส่งหนังสือท าเนียบสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราชไปให้ต่างสโมสรได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ค่าใช้จ่ายประมาณ ๓๗๐ บาท 

 ๒.๔.๔ อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์ ชี้แจงดังนี้ 
         - ท่าน ผวล. ได้ประสานมายังสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช เร่ืองการจัดงานที่  จ.นครศรีธรรมราช ใน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
         - จะต้องน าเสนอแผนงานดังกล่าวไปยัง RI ด้วย 
         - ฝากมายังท่าน นย. และสมาชิกในสโมสร ช่วยกันพิจารณาต่อไปด้วย 
         - เร่ืองนี้จะพิจารณากันในที่ประชุมบอร์ดในวันพุธที่ ๑๐ ส.ค.๕๙  
 ๒.๔.๕ อน.พรไชย ศรีไสย ชี้แจงดังนี ้
         - การจัดงานกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลใน ๒๒ ก.ย. ๕๙ (ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์) อยากให้ 

สมาชิกทุกท่านช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้สโมสรของเรามีเงินทุนบริหารตามความเหมาะสม  
         - บัตรโต๊ะ VIP สโมสรเราจ าหน่ายได้มากในขณะนี้ 
 ๒.๔.๖ อน.เสนอ ผันแปรจิตร ชี้แจงดังนี ้
         - เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อหารายได้ให้สโมสรของเรา  
         - อน.เสนอ ผันแปรจิตร รับมา ๓ โต๊ะ โต๊ะละ ๓,๐๐๐ บาท 
         - ใน ๗ ส.ค.๕๙ เชิญไปร่วมลงคะแนนประชามติรับร่าง/ไม่รับร่าง  
 ๒.๔.๗ รทร.ประไพ มีเสน ชี้แจงดังนี้ 
         - ในห้วงที่ผ่านมา รทร.ประไพ มีเสน และครอบครัวป่วยจึงหายเงียบไปบ้าง  
         - ขอโทษสมาชิกในสโมสรทุกท่าน และยินดีร่วมกิจกรรมในสโมรสรอย่างเต็มที่ 
 ๒.๔.๘ อน.ร.ต.พิชัย ชูสุวรรณ ชี้แจงดังนี ้
         - ฝากสมาชิกทุกท่านช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล  ใน ๒๒ ก.ย.๕๙ 
เพื่อให้งานได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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๓. เลิกประชุมเวลา ๒๐.๕๐ น. 
 
 

คะแนนการประชุม ประจ าวันที่ 3 สิงหาคม 2559 
จ านวนสมาชิก เข้าประชุม คิดเป็น% แขกเยี่ยม 

24 12 54.17% 1 
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รายงานการประชุม 

เร่ือง  การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ปีบริหาร ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
ครั้งท่ี ๔ 

เมื่อวันพุธ ท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมร้านอาหารคันทรีโฮม  

.......................... 
ผู้มาประชุม   ๑. นย.เพชรฤทัย   อกนิษฐ ์  ประธาน 

      ๒. อน.อาสา  ศาลิคุปต 
      ๓. อน.ร.ต.พิชัย  ชูสุวรรณ  
      ๔. อน.พรไชย  ศรีไสย  
      ๕. อน.จ าเริญ  กลับวงศา  
      ๖. อน.ชวนณภัค  ศิริณภัค 
      ๗. อน.ผดุง  บุญรักษ์ 
      ๘. อน.สันติศักดิ์  มิ่งขวัญ 
      ๙. รทร.ประไพ  มีเสน 
      ๑๐.รทร.ร.ต.รัตน์  เกลื้ยงแก้ว  
เร่ิมประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น. 
   วาระที่ ๑  : ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม หัวข้อเร่ืองดังนี้ 
              ๑.๑ การจัดท าสารสโมสร : ให้เจ้าของเร่ืองแต่ละฝ่าย รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน (ผ่านเลขาก็ได้) เพื่อส่ง
มอบให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ (ของ อน.ชวนณภัค ศิริณภัค) ด าเนินการตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด 
              ๑.๒ การจัดท าปฏิทินสโมสร : ท่านนายกฯ แจ้งและยืนยันคงเป็นไปตามก าหนด 
              ๑.๓ ธงสโมสร : ทั้งธงเล็ก และธงใหญ่ ท าแล้ว  
   วาระที่ ๒  : การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค ๓๓๓๐, การอบรมสโมสรภาค ๓๓๓๐ ในวันที่ ๒๐ ส.ค.๕๙  ณ โรงแรม
เมธาวลัย อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี ท่านนายกฯ ได้แจ้งรายชื่อผู้เข้าสัมมนาและอบรม ให้ทางภาคทราบแล้ว 
  วาระที่ ๓  :  การขอความร่วมมือจัดประชุมของภาค ๓๓๓๐ โรตารีสากล ปีบริหาร ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ซึ่งจะจัดประชุมใน 
๘ ก.ค.๖๐ ที่ จ.นครศรีธรรมราช โดย ผวล.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ ประสานมายังสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ให้เป็น
เจ้าภาพจัดงานนั้น ในที่ประชุมมีมติดังนี้ 
              ๓.๑ สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช เป็นเจ้าภาพจัดประชุมของภาค ๓๓๓๐ ใน ๘ ก.ค. ๖๐   
              ๓.๒ นายกสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช เป็นประธานจัดงาน/แต่งต้ังคณะกรรมการจัดงาน 
              ๓.๓ ยืนยันการเป็นเจ้าภาพจัดงานให้ ผวล.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ ทราบภายใน ๓๑ ส.ค. ๕๙  
 วาระที่ ๔  : การลงพื้นที่และติดตามผลงานในโครงการ Global Grant ของ อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ   ในวันที่ ๓๐ ส.ค.
๕๙ ณ โรงเรียนควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ในที่ประชุมมีมติดังนี้ 
     ๔.๑ ให้เจ้าหน้าที่และฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมรายละเอียดข้อมูลไว้ให้พร้อม 
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               ๔.๒ นัดหมาย ผอ.โรงเรียน, ผู้น าชุมชน, ชาวบ้าน, ผู้ปกครอง เพื่อพบปะพูดคุยกับท่านผู้ช่วยผู้ประสานงาน

มูลนิธิฯ อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ สร้างความเข้าใจกับชุมชน และสมาชิกสโมสรอย่างน้อย ๒ ท่าน   
     ๔.๓ ให้เจ้าหน้าที่และฝ่ายที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกการปฏิบัติทุกขั้นตอนจนจบภารกิจ  
     ๔.๔ สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ก าหนดจัดงานวันครอบครัว ในวันพุธที่ ๓๑ ส.ค.๕๙  โดย นายกเพิ่ง
ผ่านพ้น สันติศักดิ์ มิ่งขวัญ เป็นประธานจัดงาน (เชิญ อผภ.วิชัยฯ ให้เกียรติมาร่วมงานนี้ด้วย) 
 วาระที่ ๕  : “มีอะไรใหม่ใน Col 2016” ท่านนายกฯ ได้แจกจ่ายเอกสารในหัวข้อเร่ือง ข้อเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญส าหรับ
สโมสรและภาค ให้สมาชิกในที่ประชุมได้ไปศึกษาทบทวนเพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านความรู้ต่อไป 
 วาระที่ ๖  : อ่ืนๆ 
     ๖.๑ อน.พรไชย ศรีไสย ชี้แจงเร่ืองการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล ดังนี ้
           - เชื่อในฝีมือของ อน.ร.ต.พิชัย ชูสุวรรณ ที่จะด าเนินงานได้ผลส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
           - รายได้จากการกุศลคร้ังนี้เพื่อบ าเพ็ญประโยชน์มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน  
           - เงินรายได้ก้าวหน้าไปมาก เก็บได้เร่ือยๆ มีผู้ให้การสนับสนุนเป็นที่น่าพอใจ 
           - ใน ๒๐ ส.ค. ๕๙ ผมจะประเมินการเก็บเงินรายได้ คร้ังที่ ๑ 
           - ใน ๓๑ ส.ค. ๕๙ ผมจะประเมินการเก็บเงินรายได้ คร้ังที่ ๒ 
           - ขอรับการสนับสนุนสปอนเซอร์ (ส าหรับจัดโต๊ะวีไอพี) จากผู้ใหญ่ในสโมสรของเรา จ านวน ๖ ท่าน 
คือ นย.เพชรฤทัย อกนิษฐ์, อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์, อน.ผดุง บุญรักษ์, อน.สันติศักดิ์ มิ่งขวัญ, อน.จ าเริญ กลับวงศา และ      
รทร.เทพกัลยา เหมทานนท์ ซึ่งท่านเหล่านี้คงไม่ขัดข้อง 
           - สมาชิกในสโมสรทุกท่านเห็นควรร่วมกันบริจาคเงินเข้าในกิจกรรมการกุศลคร้ังนี้ด้วย 
     ๖.๒ อน.ร.ต.พิชัย ชูสุวรรณ ชี้แจงดังนี้ 
           - บัตรเข้างานจ าหน่ายเกือบหมดแล้ว จะจัดหามาเพิ่มเติมโดยแบ่งเฉลี่ยมาจาก ค.พ.ท.  
           - ขอให้ต้ังเป้าในการจ าหน่ายบัตร เอาไปคนละ ๑๐ ใบก่อน 
           - ห้างโรบินสันโอเชียนจัดบูทจ าหน่ายบัตรให้เ (ฟรี) มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ 
           - จะมีป้ายโปสเตอร์ไปติดต้ังตามร้านค้าต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์งาน 
           - ขอรับการสนับสนุนสปอนเซอร์ต่างๆ จากห้างร้าน 
           - ช่วยงานกันให้เต็มที่ จัดให้ดี ได้เป็นหน้าเป็นตา มีชื่อเสียงให้กับสโมสรของเรา 
           - โต๊ะ วีไอพี จะมีจ านวน ๑๐๐ โต๊ะ ให้ อน.พรไชย ศรีไสย ตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบเร่ืองอาหาร, การ
บริการ และการก ากับดูแลอย่างทั่วถึง 
           - จัดอาหารมาวางตั้งบนโต๊ะ คนละ ๑ อย่าง แพ็คให้เรียบร้อย ราคาไม่เกิน ๑๐๐ บาท 
           - เป็นอาหารไทยแบบรวมการ (งดเว้นปลาเผา) 
           - ให้จัดทีมงานส าหรับขายเคร่ืองดื่มในงานด้วย (เลขางานด าเนินการ) 
           - อน.ร.ต.พิชัย ชูสุวรรณ รับผิดชอบการจัดโต๊ะ วีไอพี  
           - ให้ จ.ส.อ.สมปอง ค าแก้ว (สมาชิกมุ่งหวัง) ประสานการปฏิบัติกับฝ่ายทหาร 
           - ให้ อน.ผดุง บุญรักษ์ ประสานการปฏิบัติกับฝ่ายต ารวจ 
           - ให้ รทร.ร.ต.รัตน์ เกลี้ยงแก้ว ประสานการปฏิบัติกับ ค.พ.ท. 
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                                 - ให้สมาชิกทุกท่านร่วมกันประสานการปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
     ๖.๓ อน.ชวนณภัค ศิริณภัค ชี้แจงว่า วันนี้ อน.ประกฤษฎิ์ ทองอ้ิว มีภารกิจจ าเป็นไม่สามารถเข้ามาร่วม
ประชุมได้ จึงฝากประเด็นส าคัญที่ต้องติดตามและด าเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย จ านวน ๖ เร่ือง คือ ธงสโมสรเล็ก, ธง
สโมสรใหญ่, การจัดท าสารสโมสร, การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค ๓๓๓๐ และการอบรมสโมสรภาค ๓๓๓๐ ใน ๒๐ ส.ค.๕๙ 
จ.เพชรบุรี, การแต่งตั้งผู้ช่วยภาค และการรับ YE  ซึ่งในที่ประชุมมีมติดังน้ี.- 
           -  ธงสโมสรเล็ก  : จัดท าแล้ว  
           - ธงสโมสรใหญ่  : จัดท าแล้ว ทราบว่าขณะนี้อยู่ที่ส านักงานของ อน.ปกครอง ไชยสวัสดิ์                     
(ให้เลขาสโมสรติดต่อประสาน ผลประการใดแจ้งให้สมาชิกทราบด้วย)   
           - การจัดท าสารสโมสร  : ก าหนดออกเดือนละ ๒ ฉบับ ตั้งแต่เดือน ส.ค. ๕๙ เป็นต้นไป  
(คะแนนการประชุม, กิจกรรมเดือนถัดไป, นายก/เลขา แจ้งเตือน, สรรหาสาระ, สนเทศอาชีพที่ควรรู้)  
           - การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค ๓๓๓๐ / การอบรมสโมสรภาค ๓๓๓๐ ใน ๒๐ ส.ค.๕๙ ที่ จ.เพชรบุรี : 
ท่านนายกฯ ได้แจ้งส่งรายชื่อผู้อบรมสัมมนาให้ทางภาค ๓๓๓๐ ทราบแล้ว กับขอให้ท่านนายกฯ แจ้งให้ทางสมาชิกในสโมสร
รับทราบโดยทั่วกันด้วย 
           - การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ว่าการภาค : ที่ประชุมมีมติให้นายกสโมสรฯ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ๑ ชุด เพื่อ
ท าการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 
           - การรับ YE : ให้พิจารณาด าเนินการตามข้อบังคับของภาคโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ส าหรับรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายของ YE นั้น อน.อาสา ศาลิคุปต จะส าเนาเอกสารแจกจ่ายให้กับเลขาสโมสรฯ เพื่อรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล และ
เผยแพร่ให้สมาชิกรับทราบต่อไป   
เลิกประชุมเวลา ๑๙.๒๕ น.   
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รายงานการประชุม 

เร่ือง การประชุมประจ าสัปดาห ์สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช 
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ส.ค. ๕๙ (ครั้งที ่๖ ปีที่ ๓๒) 

ณ ห้องประชุมร้านอาหารคันทรีโฮม 
.......................... 

ผู้มาประชุม   ๑. นย.เพชรฤทัย   อกนิษฐ์    ประธาน 
๒. อน.ร.ต.พิชัย   ชูสุวรรณ 
๓. อน.ผดุง   บุญรักษ์ 
๔. อน.ประกฤษฎิ์   ทองอ้ิว 
๕. อน.ชัยยันต์   บุญเทียม 
๖. อน.สันติศักดิ์   มิ่งขวัญ 
๗. รทร.เทพกัลยา   เหมทานนท์ 
๘. รทร.ประไพ   มีเสน 
๙. รทร.ร.ต.รัตน์   เกลื้ยงแก้ว 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๙.๓๐ น.  
๑. ประธานกล่าวเปิดประชุม : เชิญ รทร.ประไพ มีเสน ท าหน้าที่ปฏิคม  
๒. วาระการประชุม  

๒.๑ วาระที่ ๑ ประธานแจ้งข่าว  
- นายกสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช จะมีหนังสือตอบยืนยันไปยัง ผวล.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ 

ภาค ๓๓๓๐ ป ี๒๕๕๙-๒๕๖๐ (ภายใน ๓๑ ส.ค.๕๙) ไม่ขัดข้องเร่ืองการจัดการประชุม District For Interact And Rotaract 
Clubs Area 1-15 และ 31 ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ จ.นครศรีธรรมราช 

- การอบรมเยาวชนผู้น าโรตารี ๔ ภาค ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARDS 
(RYLA 2016) ส าหรับเยาวชน อายุ ๑๔ - ๒๐ ปี ใน ๑๓ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ( ๕ วัน ๔ คืน) ณ โรงเรียนสิรินธรราช
วิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม (จะแจ้งให้กรรมการที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป) 

                      - ผวภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ มีสารขอบคุณและแสดงความยินดีกับทุกๆ สโมสรที่ท ากิจกรรม หรือ
เข้าร่วมกิจกรรมกับสโมสรในพื้นที่และในภาค ๓๓๓๐ เพื่อร่วมบ าเพญประโยชน์ อีกทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน, 
องค์กรอ่ืนๆ ได้รู้จักชาวโรแทเรียน ขอให้ผู้น าสโมสรทุกท่านด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยมีสมาชิกมีส่วนร่วมตลอดไป 

                      - ประเด็นเรื่องการเป็นนายกรับเลือก ปี 2560-61 ของ นยล.ดร.พริ้มแพรว บุญถนอม ต้องรอสรุปอีก
คร้ังในการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร ในที่ประชุมบอร์ด วันพุธที่ ๑๔ ก.ย. ๕๙   
                                   - ใน ๓๐-๓๑  ส.ค. ๕๙ นย.เพชรฤทัย อกนิษฐ์ มีภารกิจในต่างจังหวัด ไม่สามารถอยู่ร่วมกิจกรรม ใน
สโมสรได้ ขอมอบหมายให้ อน.ร.ต.พิชัย ชูสุวรรณ อุปนายกคนที่ ๑ ท าหน้าที่แทน 
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๒.๒ วาระที่ ๒ สนเทศโรตารี โดย อน.ประกฤษฎิ์ ทองอ้ิว 

                                           ๒.๒.๑ สนเทศเร่ือง “การเพิ่มสมาชิก และการขยายสโมสร” สรุปสาระสาคัญดังนี้ 
                           - เดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งการเพิ่มสมาชิก 

- ในสโมสรมีสมาชิกค่อนข้างน้อย, สโมสรเดินได้ด้วยพลังของสมาชิก 
- ใคร่ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านช่วยกันหาสมาชิกมุ่งหวังเพื่อคัดกรองต่อไป 
- บอกกล่าวให้เขาทราบเร่ืองประสบการณ์ของท่านในฐานะสมาชิก 
- การเชิญสมาชิกเข้ามาร่วมสโมสรควรท าเป็นส่วนตัว และรายงานเหตุผลการเสนอชื่อ  
- จัดพิธีรับสมาชิกใหม่ตามประเพณี 
- ฝากท่านนายก, เลขา ท าแผ่นพับสโมสรสรุปสิ่งดีๆ เพื่อแนะนาสมาชิกใหม่ 
- นิตยสารโรตารีราย  ๒ เดือน ให้สมาชิกใหม่ได้อ่านรับทราบด้วย 

                                                      - สโมสรควรมอบสิ่งต่างๆ ให้แก่สมาชิกใหม่ อย่างน้อย ๓ อย่าง คือ เข็มโรตารี  
รายละเอียดของสโมสร (แผ่นพับ) และนิตยสารโรตารีแห่งประเทศไทย 

                ๒.๒.๒ การปฏิบัติอ่ืนๆ เช่น 
                                                        - การเชิญ อน. มาสนเทศ เร่ืองการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการของสโมสร 
                                                        - วัฒนธรรมในสโมสร 
                                                        - สิ่งที่คาดหวังในการประชุม 
                                                        - เร่ืองการสร้างบัญชี My Rotary ที่ Rotary.org 
                                           ๒.๒.๓ เมื่อเขาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกใหม่แล้วเขาจะรู้สึกภูมิใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
                             ๒.๓ วาระที่ ๓ เลขาแจ้งข่าว 
                                           ๒.๓.๑ รวบรวมสาระส าคัญจากข่าวสารนิตยสารโรตารีในประเทศไทย ห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา   
จากนิตยสาร โรตารีประเทศไทย รายสองเดือน ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๑๖๕ ประจ าเดือน ก.ค.-ส.ค.๕๙ ในคอลัมน์ Our Leaders 
บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองการเข้ารับต าแหน่งของผู้ว่าการภาค ๓๓๖๐ โรตารีสากล ที่โรงแรมวังทอง จ.ล าปาง 
ท่านผู้ว่าการภาคฯ ทั้งสี่ท่านได้มีบทสนทนาบางส่วนกับกองบรรณาธิการ (ยกมาเพียง ๑ ท่าน) ดังน้ีครับ 
                                                     - ท่าน ผวภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ ภาค ๓๓๓๐ “ หลายๆ ภาคจะประสบปัญหาเร่ืองสมาชิก
ภาพ คือจะมีคนคิดแต่เดินหน้าหาสมาชิก เดินหน้าหมด แต่ไม่ได้คิดเร่ืองรักษา ท าให้คิดว่าถ้าเรารักษาสมาชิกเหมือนเราเป็น
ผู้หญิงอยู่บ้านเราเก็บหมดเลย เก็บรูร่ัว เก็บทุกอย่างก็จะอยู่ เหมือนเงินถ้าปล่อยออกก็หมด การที่เราจะเก็บสมาชิกอยู่มีวิธีเดียว
คือ การให้เขามีส่วนร่วม ให้เกียรติ” 
                                           ๒.๓.๒ ทางสโมสรโรตารีนครศรีวีรไทย ขอเชิญมวลมิตรโรแทเรียนและผู้มีเกียรติร่วมงาน
สังสรรค์ (แสดงความยินดีกับนายกสุทธิภัทร ทัศน์นิยม, ฉลองความสาเร็จถ้วยรางวัลหลวงศรีวิศาลวาจา, เป็นเกียรติกับการ
เข้าสู่สโมสรของสมาชิกใหม่) ในวันเสาร์ที่ ๒๗ ส.ค. ๕๙ ณ ดังอาภัตตาคาร อ.เมือง จ.นครศรีฯ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 
                             ๒.๔ วาระที่ ๔ อ่ืนๆ 
                                           ๒.๔.๑ รทร.เทพกัลยา เหมทานนท์ ประธานฝ่ายมูลนิธิโรตารี แจ้งยืนยันการเตรียมข้อมูล 
รับตรวจการลงพื้นที่/ติดตามผลงานในโครงการ Global Grant ของ อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ ใน ๓๐ ส.ค.๕๙ ณ โรงเรียนควน
ชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เรียบร้อยและมีความพร้อม 
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         ๒.๔.๒ อน.ผดุง บุญรักษ์ ชี้แจงดังนี้ 

                                                     - ตามที่ นย. มอบหมายให้ อน.ผดุง ไปติดต่อประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
 
เร่ืองการจัดคอนเสิร์ตการกุศลนั้น ไม่ขัดข้อง เมื่อสโมสรออกหนังสือเสร็จแล้วจะไปประสานทันที 
                                           ๒.๔.๓ อน.ร.ต.พิชัย ชูสุวรรณ ชี้แจงดังนี้ 
                                                     - การจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ก.ย.๕๙ นี้ ขอให้นายกสโมสร 
โรตารีศรีธรรมาโศกราช แบ่งมอบหมายงานให้สมาชิกทุกท่านได้เตรียมการปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้ 
                                                      - อน.ร.ต.พิชัย ชูสุวรรณ เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป 
                                                      - เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเกียรติมาร่วมงานด้วย 
                                                      - ควรแบ่งมอบหมายงานให้มีคณะท างานต่างๆ เช่น ฝ่ายจัดหารายได้และจ าหน่ายบัตร   
ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายสถานที่ และพิธีการ, ก าหนดการจอดรถ, การประสานกับหน่วยงาน รปภ. (ทหาร/ตร.)  
                                                      - ส าหรับโต๊ะจีน, โต๊ะ วีไอพี อน.ร.ต.พิชัย รับผิดชอบ 
                                                      - เชิญทางเขาเหมนรีสอร์ท และแดร่ีฮัท มาร่วมการจ าหน่ายอาหารด้วย 

- สโมสรเราเป็นแม่งานเอง สามารถประสานการปฏิบัติได้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- ขอเรียนกับท่าน อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์ ช่วยเหลือในการประสานต่างๆ ด้วย 
- สื่อมวลชนในท้องถิ่นจะร่วมให้การช่วยเหลือกับกิจกรรมของเราในครั้งนี้ด้วย 
- สโมสรเราได้มีหนังสือเชิญไปทางโรงเรียนต่างๆ แล้ว ๑๕ โรง เพื่อให้ร่วมกิจกรรม 
- การบริการขายอาหาร/เคร่ืองดื่ม, เจ้าหน้าที่บริการอาหาร จะตกลงกันอีกครั้งนึง 

                                           ๒.๔.๔ อน.สันติศักดิ์ มิ่งขวัญ (ประธานจัดงานวันครอบครัว) ชี้แจงดังนี้.- 
                                                      - งานวันครอบครัวใน ๓๑ ส.ค.๕๙ นี้ จัดแบบเรียบง่าย, แต่งกายแบบสบายๆ 
                                                      - ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓๐๐ บาท (คนเดียว) และ ๕๐๐ บาท (สองคน) 
                                                      - เชิญชวนสมาชิกให้มาร่วมงานกันทุกคน 
                                                      - มอบหมายให้ อน.ผดุง บุญรักษ์ เป็นรองประธานจัดงาน 
                                                      - เชิญสมาชิกให้การสนับสนุนอาหารมาร่วมรับประทานในงานกิจกรรมคร้ังนี้ด้วย 
                                          ๒.๔.๕ อน.ประกฤษฏิ์ ทองอ้ิว ชี้แจงดังนี้ 
                                                      - ได้ไปร่วมการสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค ๓๓๓๐ และการอบรมสโมสรภาค ๓๓๓๐ เมื่อ 
๒๐ ส.ค.๕๙ ที่ จ.เพชรบุรี 
                                                     - กรรมการผู้เกี่ยวข้องในสโมสรไปร่วมประชุมสัมมนาเพื่อนาความรู้ประสบการณ์มาใช้ 

- การจัดการประชุม/สัมมนา รูปแบบดีมาก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก 
- มีการมอบธงของภาค ๓๓๓๐ แก่สโมสรต่างๆ ที่สมาชิกบริจาคครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์
- เร่ือง My Rotary น่าสนใจมาก สโมสรของต้องศึกษาเร่ืองนี้ให้ชัดเจน มีประโยชน์ 
- โอกาสข้างหน้าจะเรียนเชิญ อน.ชวนณภัคฯ อบรม My Rotary แก่พวกเรา 

                                          ๒.๔.๖ รทร.เทพกัลยา เหมทานนท์ ชี้แจงดังนี้ 
                                                      - การได้ไปสัมมนามูลนิธิโรตารีมาคร้ังนี้ถือว่ามีประโยชน์มาก ได้รับความรู้ 
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- เป็นเรื่องซับซ้อนพอสมควร, เป็นโครงการของระดับสากล 

                                                       - ระดับสโมสรต้องขึ้นกับสมาชิกในสโมสร 
                                                       - ในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี ขอเชิญสมาชิกทุกคนร่วมบริจาคคนละ ๑๐๐ เหรียญ 
                                                       -  เร่ืองนี้เป็นหน้าที่ของประธานมูลนิธิที่จะท าการประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันต่อไป 
๓. เลิกประชุมเวลา ๒๐.๓๐ น. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนการประชุม ประจ าวันที่ 24 สิงหาคม 2559 

จ านวนสมาชิก เข้าประชุม คิดเป็น% แขกเยี่ยม 

24 9 37.50% - 
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